

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. สก๊อปพิเศษ : กระทรวงเกษตรปศุสัตว์จัดรถขับเคลื่อนโรดแมบ
อัดงบกระตุ้นเศรษฐกิจลงท้องถิ่นแล้ว ๘ พันล้าน
๒. เงินยางจมแบงก์รัฐกตราคาติง
๓. กรมตรวจฯ จัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการสอบบัญชีด้านกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ หวังเพิ่มทักษะความรู้แนวทางวินิจฉัยปัญหา
๔. เวทีสาธารณะ: รัฐจริงจังแค่ไหน หนุนตลาดเกษตรอินทรีย์
๕. ข่าวสั้นทั่วไทย: อุดรทำเอ็มโอยูไม่ชื้อยางเปียก
๖. ระบายข้าว
๗. มองเห็นความหวังใหม่ชาวนา อพราคาข้าว ต้นนาแปลงใหญ่-ใช้เมล็ดพันธุ์ดี
๘. เครือข่ายหนี้สุดท้ายกพลทวงเงินฟื้นฟู
๙. สปป.ลาวไฟเขียวตั้งสภายางอาเซียน
๑๐. งานวิถีข้าววิถีไทย

หนังสือพิมพ์

- ไทยโพสต์
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
ไทยโพสต์
ฐานเศรษฐกิจ
ไทยรัฐ
ฐานเศรษฐกิจ
สยามรัฐ
มติชน
ข่าวสด

กระทรวงเกษตรพืชจัดรถขับเคลื่อนโรดแมป อตัณบกระตุ้นเศรษฐกิจลงท้องถิ่นแล้ว 8 พันล้าน

สรุปพิเศษ

๑๖

จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล และโรดแมป (Road Map) ภาคการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ทั้งแผนปรับโครงสร้างและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร แผนเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ แผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ดิน และที่ดิน และแผนแก้ไขปัญหาเกษตรกรอย่างยั่งยืน เพื่อดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ซึ่งขณะนี้หลายโครงการที่มีความคืบหน้าไปมาก นอกจากจะช่วยเหลือเกษตรกรรายได้อีกของเกษตรกรแล้ว ยังสามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรด้วย

นายพิศพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานภายใต้บกระตุ้นเศรษฐกิจ ว่า สำหรับโครงการเพิ่มรายได้เพื่อช่วยเหลือชาวนา มีเป้าหมายจ่ายเงินให้เกษตรกรไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ ขณะนี้ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรไปแล้ว 3,562 ล้านครัวเรือน คิดเป็น 96.01% จากที่ขึ้นทะเบียนไว้ 3.71 ล้านครัวเรือน วงเงินรวม 38,837.07 ล้านบาท ส่วนที่เหลือมีปัญหาเรื่องเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง อาทิ หลักฐานการครอบครองที่ดิน ซึ่งได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกับ อ.ก.ส.เร่งตรวจสอบเพื่อจะได้ให้การช่วยเหลือเกษตรกรโดยเร็ว

จากการประเมินความพึงพอใจเบื้องต้น พบว่าเกษตรกร 55 % มีความพึงพอใจระดับมากในการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ ขณะที่เกษตรกร 36 % มีความพึงพอใจปานกลาง และ 9 % มีความพึงพอใจน้อย ทั้งยังพบว่า เกษตรกรที่ได้รับเงินช่วยเหลือจะเก็บเงินไว้ลงทุนในฤดูกาลผลิตถัดไป คิดเป็น 49 % และเกษตรกร 38 % นำเงินไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยตรง ที่เหลือจะนำเงินที่ได้รับไปชำระหนี้เก็บออม และลงทุนอย่างอื่น

โครงการชดเชยรายได้ให้ชาวนาอย่าง มีเป้าหมายจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ไร่ละ 1,000 บาท ครอบครัพละไม่เกิน 15 ไร่ ปัจจุบัน



ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้ว 756,743 ครัวเรือน วงเงิน 7,592.08 ล้านบาท คิดเป็น 84.11 % จากเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ 899,681 ครัวเรือน ยังมีปัญหาบางส่วนที่เข้าทำกินในที่ดินของรัฐและไม่มีเอกสารสิทธิ์ ซึ่งอยู่ระหว่างหามาตรการช่วยเหลือ อย่างไรก็ตาม จากการประเมินปรากฏว่า เกษตรกร 23 % มีความพึงพอใจระดับมาก เกษตรกร 54 % มีความพึงพอใจปานกลาง และ 23 % มีความพึงพอใจระดับน้อย โดยเกษตรกรกว่า 40 % จะเก็บเงินที่ได้รับไว้ลงทุนในฤดูถัดไป ขณะที่ 34 % จะนำเงินไปใช้จ่ายโดยตรง ที่เหลือจะนำไปใช้หนี้และเก็บออม

ส่วนโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวนาอย่างรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม มีเป้าหมาย 100,000 ครัวเรือนๆ ละไม่เกิน 100,000 บาท วงเงิน 10,000 ล้านบาท ขณะนี้ อ.ก.ส.ได้อนุมัติแล้ว 12,775 ครัวเรือน วงเงิน 1,186.32 ล้านบาท หรือประมาณ 12 % จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 111,210 ครัวเรือนใน 62 จังหวัด นอกจากนั้น ยังได้ดำเนินโครงการจ้างแรงงานเกษตรกรในงานชลประทาน (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557) มีเป้าหมายจ้างแรงงานเกษตรกร 44,388 ราย เพื่อให้มีรายได้ และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการไม่สามารถทำการเกษตรได้จากปัญหาภัยแล้ง ขณะนี้ได้ดำเนินการจ้างงานแล้ว 37,569 ราย อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 31,356 ราย และลุ่มน้ำแม่กลอง 6,213 ราย คิดเป็น 84.6 %

ขณะเดียวกันยังเร่งรัดการลงทุนภาครัฐ โดยได้ดำเนินโครงการใช้จ่ายงบลงทุน (งานก่อสร้าง) ของกรมชลประทาน โดยมีงบลงทุนวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท จำนวน 6,922 รายการ วงเงิน 35,061.71 ล้านบาท ปัจจุบันดำเนินการแล้ว 6,732 รายการ วงเงิน

34,215.88 ล้านบาท คิดเป็น 80 % ส่วนของกองทุนวงเงินเกิน 500 ล้านบาท มี 2 รายการ วงเงิน 567.75 ล้านบาท อยู่ระหว่างเตรียมลงนามสัญญาในเดือนมีนาคมนี้ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 567.75 ล้านบาท สำหรับโครงการใช้จ่ายงบลงทุน (งานก่อสร้าง) ของกรมพัฒนาที่ดิน มีเป้าหมายงบลงทุนวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท จำนวน 16 รายการ ซึ่งดำเนินการจัดจ้างครบแล้ว วงเงิน 286.44 ล้านบาท ส่วนงบลงทุนวงเงินเกิน 500 ล้านบาท มี 2 รายการ วงเงิน 1,589.44 ล้านบาท ดำเนินการจัดจ้างแล้ว 1 รายการ วงเงิน 1,565.20 ล้านบาท และมีโครงการขุดบ่อน้ำในไร่นา เป้าหมาย 50,000 บ่อ ได้โอนเงินให้ท้องถิ่น ดำเนินการขุดเสร็จแล้ว 16,480 บ่อ เบิกจ่ายแล้ว 204 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการทางอ้อม 2 มาตรการ ได้แก่ โครงการปลูกพืชฤดูเลี้ยง เป้าหมายรวม 9.11 ล้านไร่ (ในเขตชลประทาน 3.06 ล้านไร่ นอกเขตชลประทาน 6.05 ล้านไร่) ปัจจุบันเกษตรกรได้มีการปลูกพืชฤดูเลี้ยงไปแล้วกว่า 10.88 ล้านไร่ แยกเป็นในเขตชลประทาน 5.61 ล้านไร่ นอกเขตชลประทาน 5.27 ล้านไร่ และโครงการช่วยเหลือพื้นที่แล้งซ้ำซาก มีเป้าหมายช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะในเขื่อนน้อยให้มีรายได้ทดแทนรายได้จากการเกษตร ขณะนี้ได้ฝึกอบรมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อส่งเสริมอาชีพด้านการประมง โดยมี 2 กิจกรรม คือ การเลี้ยงปลาตากในบ่อพลาสติกและการเลี้ยงกบในกระชัง เกษตรกร 3,574 ราย ในพื้นที่ 18 จังหวัด เป็นเงิน 8,603,300 บาท ซึ่งได้ดำเนินการแล้วในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา และเพชรบุรี จำนวน 408 ราย เป็นเงิน 811,400 บาท รวมเงินงบกระตุ้นเศรษฐกิจที่ใช้จ่ายแล้ว 84,470 ล้านบาท

สุดท้ายเป็นโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยให้ชุมชนออกแบบโครงการเอง เพื่อจะได้มีงานทำ

และมีรายได้ในช่วงฤดูแล้ง พื้นที่เป้าหมาย 3,052 ตำบลๆ ละ 1 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชน จ้างแรงงาน และสนับสนุนความต้องการของชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งได้มีการเสนอโครงการมาจากระดับตำบลกว่า 1,500 ตำบล ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารโครงการระดับกระทรวง ได้เห็นชอบโครงการแล้ว 226 โครงการ ในพื้นที่ 138 ตำบล 24 จังหวัด วงเงิน 106,353 ล้านบาท ซึ่งคาดว่า ทั้ง 3,052 ตำบล จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเมษายน 2558 จากนั้นก็จะจ่ายเงินลงสู่พื้นที่ให้ชุมชนดำเนินการบริหารจัดการพัฒนาการเกษตรตามเป้าหมายต่อไป



เงินยางอมแบงก์รัฐกดราคาคิ่ง

แผ่นดินบรมควันเหลือ 49 บาท/กก. อำนาจขู่ยึดบังคับใช้โครงการอื่น

พ.ศ. ๒๕๕๘ อำนาจขู่ทวงงบประมาณ
ราคา-ปรับโครงสร้างการปลูกยาง
ทั้งระบบคืน หลังพบโครงการล่าช้า
นายอำนาจ ปะติเสธรมช.เกษตร
และสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้รับทราบ
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
โครงการพัฒนายางพาราตามมติ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
และมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่อนุมัติ
ตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค. 2557 จนถึงวัน

ที่ 17 มี.ค.2558 ปรากฏว่า โครงการ
ส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
สำหรับโครงการไม่เป็นไปตาม
เป้า เช่น โครงการส่งเสริมสถาบัน
เกษตรกรแปรรูปยางพารา 1 หมื่นล้าน
บาท ของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีสถาบัน
เกษตรกร 209 แห่ง เสนอขอกู้เงิน
รวม 4,300 ล้านบาท แต่ได้รับอนุมัติ
เพียง 15 ราย วงเงินกู้ 105 ล้านบาท

โดยมีสาเหตุจากสถาบันเกษตรกรส่วน
ใหญ่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
โครงการสนับสนุนสินเชื่อให้
ผู้ประกอบการแปรรูปยาง 1.5 หมื่น
ล้านบาท ธนาคารออมสินมีการปล่อย
กู้เพียง 2 ราย 270 ล้านบาท
นอกจากนี้ ในส่วนโครงการจูงใจ
เกษตรกรโค่นยางเก่าปลูกยางใหม่
มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 6.6 หมื่นไร่
จากเป้าหมาย 3.3 แสนไร่ และ
โครงการปล่อยกู้ให้เกษตรกร 1 แสน
บาท/ราย เพื่อเสริมสภาพคล่อง มี
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 112 ราย
“หากโครงการไหนไม่คืบหน้าก็

จะได้ทราบที่ติดขัดเพราะอะไร และ
อาจนำมาสู่การปรับโครงการ หรือ
นำเงินไปใช้ในโครงการอื่นๆ ที่จำเป็น”
นายอำนาจ กล่าว

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณา
มาตรการต่างๆ ที่ออกมา พบว่า มี
เพียงโครงการใช้เงินผูกพันกันชน
รักษาเสถียรภาพราคายางพารารวงเงิน
1 หมื่นล้านบาท ซึ่งขณะนี้ใช้เงินไป
หมดแล้ว โดยรับซื้อยางแผ่นดิบจาก
เกษตรกรได้ 1.44 แสนตัน

รายงานข่าวระบุว่า เมื่อวันที่
27 ก.พ.ที่ผ่านมา ราคายางแผ่นดิบ
รมควันชั้น 3 ณ ตลาดกลางยางพารา

หาดใหญ่ อยู่ที่ 63.15 บาท/กิโลกรัม
แต่หลังจากนั้นราคายางลดลงต่อ
เนื่อง โดยวันที่ 20 มี.ค.ราคาลดลง
เหลือ 49 บาท/กิโลกรัม

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ สมาชิก
สภาปฏิรูปแห่งชาติ ระบุว่า สาเหตุ
ที่ธนาคารต่างๆ ไม่ปล่อยกู้ในโครงการ
ยางพาราของรัฐบาล เนื่องจากกังวล
ว่าจะเป็นหนี้เสีย และหากนาย
รัฐมนตรียังไม่เข้ามาดูเรื่องนี้ ราคา
ยางจะตกต่ำจากปัจจุบันที่อยู่ 49
บาท/กิโลกรัม แม้ว่าตอนนี้จะอยู่ใน
ช่วงปิดกรีกก็ตาม และไม่มั่นใจว่า
จุดต่ำสุดรอบนี้จะอยู่ที่เท่าใด

กรมตรวจจัดสัมมนา เพิ่มประสิทธิภาพการสอบบัญชี ด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์” หวังเพิ่มทักษะความรู้แนวทางวินิจฉัยปัญหา ด้านกฎหมายและการใช้อำนาจของนายทะเบียนสหกรณ์

๑๖

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่ ปัจจุบันสหกรณ์หลายแห่ง มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และคำ แนะนำที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด ซึ่งส่งผลกระทบต่อสมาชิก ขบวนการสหกรณ์ ระบบเศรษฐกิจโดยรวม ของประเทศ ซึ่งปัญหาหลักเกิดขึ้นจาก 2 ลักษณะ คือ ปัญหาการทุจริต เกิดจากผู้บริหารและฝ่ายจัดการ กระทบการทุจริตด้วยวิธีต่างๆ รวมทั้งการดำเนินงาน นอกกรอบวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ โดยการนำเงิน ของสหกรณ์ไปดำเนินการในธุรกรรมที่มีใช้ วัตถุประสงค์ที่กำหนด

ดังนั้น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงได้จัดสัมมนา

เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการสอบบัญชี ด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์” ขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสอบ บัญชีได้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการวินิจฉัย ปัญหาทางด้านกฎหมายที่เกิดขึ้น และการใช้อำนาจ ของนายทะเบียนสหกรณ์ เมื่อตรวจพบกรณีสหกรณ์ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และคำแนะนำที่นาย ทะเบียนสหกรณ์กำหนด เพื่อวินิจฉัยปัญหาการใช้ อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์ให้ถูกต้อง และสามารถ เขียนรายงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างกัน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ปฏิบัติงาน และสามารถคำปรึกษาแนะนำแก่ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รัฐริงจ้งแค่ไหน หนุนตลาดเกษตรอินทรีย์

เมธี สิงห์สุตถ์

ดู

เหมือนจะพูดคุยกันมานานมากแล้ว สำหรับประเด็นเรื่องตลาดเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะคำถามที่มักได้ยินได้ฟังเสมอจากปากผู้ผลิตรายย่อย เช่น 'ตลาดเกษตรอินทรีย์ทำอะไรให้โปรอด' หรือ 'จะลดต้นทุนการผลิตอย่างไร แต่ยังคงคุณภาพของผลผลิตเอาไว้ได้'

หรือ 'ตลาดอินทรีย์ที่ส่งตรงถึงผู้บริโภคควรเป็นแบบไหน ที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคไม่ต้องเป็นฝ่ายแบกรับภาระด้านราคาหรือต้นทุนหนักเกินไป' ยิ่งเป็นคำถามที่ค่อนข้างท้าทายก็คือ "รัฐ (กระทรวงพาณิชย์) จะเข้ามามีส่วนหนุนเสริมและสนับสนุนในเรื่องนี้ได้อย่างไร"

เหล่านี้คือคำถามสำคัญที่รัฐควรทบทวนในประเด็นนี้ให้ละเอียดขึ้น ในการดำเนินการประเด็นนี้ในสถานการณ์ปัจจุบัน

"บุญส่ง มาสขาว" ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์จังหวัดยโสธร บอกว่า "ณ ปัจจุบัน ผู้บริโภคต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์มากขึ้น แต่ปัญหาของผู้ผลิตรายย่อยที่ยังติดขัดอยู่ในปัจจุบันก็คือ ปัญหาเรื่องการขนส่งผลผลิตที่มีต้นทุนสูงมาก ส่วนนี้รัฐจะมีส่วนสนับสนุนได้อย่างไร เป็นประเด็นที่รัฐควรพิจารณาอย่างมาก

ณ วันนี้ ปัญหาหลักๆ ที่ผู้ผลิตราย



ย่อยประสบอยู่อย่างหนักหน่วงก็คือ 1.ปัญหาด้านการขนส่ง หรือการส่งสินค้าอินทรีย์ตรงถึงมือผู้บริโภคนั้นค่อนข้างมีปัญหา เนื่องจากต้นทุนสูง 2. ปัญหาด้านเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกกลุ่มเม็น้อย เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณผลผลิตที่ต้องการ ทำให้กลุ่มเกษตรกรหลายกลุ่มต้องขอกู้เงินจากสถาบันเงินกู้หลายแหล่ง และต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ค่อนข้างสูง 3.การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนของภาครัฐยังไม่ชัดเจน ซึ่งในปัจจุบันภาครัฐไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน

3 ประเด็นดังกล่าวกลายเป็นประเด็นตั้งต้นของงานประชุมสัมมนาเรื่อง "เกษตรกรไทย : นโยบายความร่วมมือสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ที่ห้องประชุม 30410 กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา จัดขึ้นจากความร่วมมือของเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก (ประเทศไทย) กับกระทรวงพาณิชย์

เป้าหมายหลักของงานคือ การสร้างความ

ร่วมมือเพื่อหาช่องทางให้กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายหรือมาตรการในการหนุนเสริมและสนับสนุนด้านการตลาดของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต 9 พื้นที่นำร่อง คือ 1.กลุ่มเกษตรอินทรีย์ จังหวัดยโสธร 2.เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก จังหวัดสุรินทร์ 3.สหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่ 4.เครือข่ายโรงเรียนชาวนา จังหวัดนครสวรรค์ 5.วิสาหกิจชุมชนบ้านโหนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟ้า จังหวัดนครปฐม 6.วิสาหกิจชุมชนทุ่งทองยั่งยืน จังหวัดสุพรรณบุรี 7.กลุ่มเกษตรอินทรีย์อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 8.กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ จังหวัดสงขลา และ 9.กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ จังหวัดพัทลุง

หลังจากใช้เวลา 1 วันเต็มๆ ในการประชุมหารือ เวทีประชุมจบลงด้วยการยื่นข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาของกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์รายย่อย โดยมีตัวแทนคือ นายอุบล อยู่หว่า เป็นผู้ยื่นหนังสือให้กับนายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน

โดยสรุปก็คือฝ่ายกระทรวงพาณิชย์รับหลักการและข้อเสนอของกลุ่มเกษตรกร และพร้อมที่จะดำเนินงานสนับสนุนเรื่องการตลาด การขนส่ง ตลอดจนเรื่องอื่นๆ อย่างเป็นรูปธรรม ตามข้อเสนอของกลุ่มเกษตรกร 7 ประเด็นหลักคือ 1.สนับสนุนเงินกองทุนสำหรับเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการรับซื้อผลผลิต

จากสมาชิกกลุ่ม รวมถึงกองทุนในการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตของสมาชิกกลุ่ม 2.ส่งเสริม
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและระบบการ
รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างมี
ส่วนร่วม 3.สนับสนุนระบบการตลาดที่สร้าง
ความเข้าใจ ความเป็นธรรม ทั้งในระดับพื้นที่
จังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร และตลาดส่งออก
4.ให้กระทรวงพาณิชย์หาแนวทางในการสนับสนุน
ค่าขนส่งของภาคเกษตรกรรายย่อย

5.สนับสนุนการสื่อสาร รณรงค์ โดย
เฉพาะสินค้าเกษตรอินทรีย์ ให้ผู้บริโภคเกิดการ
รับรู้และเห็นคุณค่าของการผลิตระบบอินทรีย์
ทั้งในระดับพื้นที่และสาธารณะ เพื่อสร้างสำนึก
การบริโภคที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความเป็น
ธรรม 6.ส่งเสริม สนับสนุนการแปรรูป
และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรให้เกิดรูป
ธรรมมากขึ้น ทั้งในด้านความรู้และเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแต่ละพื้นที่
7.ให้กระทรวงพาณิชย์จัดตั้งกลไก คณะทำงาน
ร่วมในการประสานงาน เพื่อดำเนินการตาม
แนวทางที่เสนอข้างต้น

ถือว่าไม่ง่ายสำหรับการดำเนินการให้เป็น
ไปตามข้อเสนอทั้ง 7 ข้อ แต่คงไม่ยากเกินไปถ้า
ฝ่ายรัฐมีความจริงใจ และมีปฏิบัติการอย่างเร่ง
ด่วนและจริงจัง เพื่อให้ข้อเสนอเหล่านี้ได้เกิด
ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในเร็ววัน รวมทั้งเป็นข้อ
ท้าทายที่ต้องรอดูกันต่อไปว่า “ณ วันนี้ ประเด็น
เรื่องตลาดอินทรีย์ รัฐใส่ใจแค่ไหน” หรือเป็นแค่
โฆษณาชวนเชื่อ สร้างภาพโฆษณาตนเอง.



อุดรท่าเอ็มไออยู่ไม่ช้อย่างเปี้ยก

40 นายนพวัชร สิงห์ศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่าจังหวัดอุดรธานีได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มไอยู) กับโรงงานรับซื้อยางพาราทั้ง 6 แห่งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ในการที่จะไม่รับซื้อยางพาราเปี้ยก เนื่องจากการขนย้ายยางพาราที่ย่างยังเปี้ยกอยู่ ทำให้มีน้ำยางรั่วไหลลงพื้นมีดินปน เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ และกรดซัลฟูริกก็ยิ่งทำให้ยางก้อนด้วยเกิดกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรง ทำให้ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม จึงนำมาสู่การทำเอ็มไอยูของโรงงานรับซื้อยางพาราและเครือข่ายทั้ง 6 แห่งกับทางจังหวัดอุดรธานีและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดว่า จะไม่รับซื้อยางพาราเปี้ยก และจะไม่รับซื้อยางพาราที่ขนส่งโดยยานพาหนะที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศของจังหวัด

ระบายข้าว: นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า ในวันที่ 23 มี.ค.นี้ คณะทำงานด้านการระบายข้าวจะหารือเป็นการภายในถึงแผนการเปิดประมูลข้าวรอบ 3/58 โดยจะพิจารณาถึงสถานการณ์ราคาและปริมาณผลผลิตข้าว ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตข้าวนาปรัง 68 กำลังออกสู่ตลาด ว่ามีความเหมาะสมที่จะเปิดระบายข้าวต่อเนื่องได้หรือไม่ และหากจะระบายควรเป็นปริมาณเท่าใด เพราะต้องให้ความสำคัญกับราคาข้าวเปลือกในตลาดไม่ให้ปรับตัวลดลง เพราะจะกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรได้.

มองเห็นความหวัง มิติใหม่ชาวนา/อภราคาข้าว ดันนาแปลงใหญ่-ใช้เมล็ดพันธุ์ดี



สัมภาษณ์

• ชาญพิทยา อินพาลี

ปีการผลิต 2558/2559 เพื่อลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพผลผลิต ผ่านทางกรมการข้าว "ฐานเศรษฐกิจ" ฉบับนี้สัมภาษณ์ พิเศษ นายชาญพิทยา นิเมพาลี อธิบดี กรมการข้าว ถึงความคืบหน้าของภารกิจ

ลดผลผลิตข้าว 4.4 ล้านตัน/ปี

นายชาญพิทยา กล่าวว่า ปัจจุบันทั่วประเทศมีพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 78 ล้านไร่ แบ่งเป็นการทำนาปี 61 ล้านไร่ และนาปรัง 17 ล้านไร่ มีผลผลิตข้าวเกินความต้องการของตลาดราว 4.41 ล้านตัน ข้าวเปลือก หรือคิดเป็น 2.91 ล้านตัน ข้าวสารต่อปี จากชีพหลายที่มากกว่า ติมาณต์มีส่วนสำคัญทำให้ราคาข้าวเปลือกตกต่ำ ชาวนาได้รับความเดือดร้อน ซึ่งหากมองในแง่ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ในการขับเคลื่อนนโยบายของ คสช. จะต้องลดพื้นที่ปลูกข้าว ประมาณ 5.7 ล้านไร่ เพื่อดันราคาข้าวในประเทศให้สูงขึ้นจะต้องมีการปรับโครงสร้างการผลิตข้าวใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2558-2562

สำหรับมาตรการขับเคลื่อนโครงสร้างการผลิตข้าว ในพื้นที่ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว จำนวน 10-11 ล้านไร่ ตามนโยบายการจัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตรกรจะลงใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกอ้อย หรือปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือก หรือไร่นาสวนผสมแทน เพื่อทำให้ชาวนาสามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่จะต้องค่อยเป็นค่อยไป หวังผลในระยะยาว ในส่วนนี้เป็นภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรใน

ห ลังจากที่รัฐบาลภายใต้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศ นโยบายหนึ่งที่เต็ม

ไปด้วยความหวังว่ากลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศจะก้าวสู่มิติใหม่ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะชาวนาผู้ปลูกข้าว 3.7 ล้านครัวเรือน หรือ สัดส่วนกว่า 65% ของเกษตรกรทั้งประเทศ เป้าหมายเพื่อให้ชาวนาสามารถเลี้ยงตัวเองได้โดยไม่พึ่งนโยบายประชานิยมของรัฐบาลเหมือนในอดีต จากเป้าหมายดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สนองนโยบายในการปรับโครงสร้างการผลิตข้าวใหม่ เริ่มรอบนาปี

การขับเคลื่อน

"ไม่ใช่จะบอกชาวนาแล้วจะเลิกปลูกข้าวได้ทันที เพียงแต่จะจูงใจให้หันไปทำอย่างอื่นเพิ่มเติม เช่น พื้นที่บางส่วนให้ไปขุดบ่อเลี้ยงปลา หรือจะปลูกพืชผักอื่น สวนผลไม้ ก็ได้ หากชาวนาเข้าร่วมโครงการนี้ทางกรมการข้าวจะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวฟรี และจะร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ใช้สินเชื่อดอกเบี้ยผ่อนปรน 3 หมื่นบาทต่อราย เพื่อจัดหาแหล่งน้ำในไร่นา มีต้นแบบการเรียนรู้ชุมชน เป้าหมายรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1,807 หมื่นบาทต่อครัวเรือน"

ทั้งนี้ในปี 2558 ได้ตั้งเป้าหมายชาวนาเข้าร่วมโครงการ 4.26 หมื่นครัวเรือน พื้นที่ 1.3 แสนไร่ ปี 2559 ตั้งเป้าเข้าร่วม 6.39 หมื่นครัวเรือน พื้นที่ 1.9 แสนไร่ รวมทั้งสิ้น 1.06 แสนครัวเรือน พื้นที่ 3.2 แสนไร่ ซึ่งงบประมาณกว่า 3 พันล้านบาท คาดจะลดพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมให้ในพื้นที่นาปรังปีละ 0.4 ล้านไร่ ผลผลิตข้าวเปลือกลดลงปีละ 0.89 ล้านตัน จากการประเมินของกระทรวงเกษตรฯ การผลิตข้าวที่เหมาะสมกับประเทศไทย ไม่เกิน 30-31 ล้านตันข้าวเปลือกต่อปี (จากปัจจุบัน 35 ล้านตัน) ซึ่งเป็นปริมาณที่เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศคิดเป็น 7-10 ล้านตันข้าวสาร และส่งออกได้ในราว 10 ล้านตัน โดยจะไม่ทำให้ราคาข้าวเปลือกในประเทศตกต่ำ

เร่งแก้วิกฤตนาแปลงใหญ่

ส่วนภารกิจของกรมมีหน้าที่ดูแลพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกข้าว ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ จึงได้มีแนวคิดส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นนโยบายหลักที่ปฏิบัติในการดำเนินโครงการเพื่อให้ทันช่วงการผลิตข้าวฤดูกาลใหม่ที่จะเริ่มในเดือนพฤษภาคมนี้ ล่าสุดได้มีการคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพไว้แล้วจำนวน 11 แห่ง 11 จังหวัด พร้อมผู้จัดการแปลงนา ได้แก่ 1.ชัยนาท จะส่งเสริมให้ปลูกข้าวหอมมะลิ 2.พระนครศรีอยุธยา เป็นข้าวขาว 3.สุพรรณบุรี เป็นข้าวขาว 4.สิงห์บุรี เป็นข้าวหอมปทุมธานีและข้าวขาว 5.ฉะเชิงเทรา เป็นข้าวขาว 6.ศรีสะเกษ

เป็นข้าวหอมมะลิ 7.ร้อยเอ็ด เป็นข้าวหอมมะลิ 8.สุรินทร์ เป็นข้าวหอมมะลิ 9.นครราชสีมา เป็นข้าวหอมมะลิ 10.ขอนแก่น เป็นข้าวเหนียวและ 11.บุรีรัมย์ เป็นข้าวหอมมะลิ

การคัดเลือกพื้นที่ใน 11 แห่งจะมีทั้งที่อยู่ในเขตชลประทาน และในเขตอาศัยน้ำฝนที่มีปริมาณน้ำเพียงพอ ในแต่ละพื้นที่ได้กำหนดพื้นที่ 5 พันไร่ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 400 ราย โดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวปทุมธานี 1 ให้ไม่เกินตันละ 6 พันบาท ส่วนข้าวหอมมะลิต้นทุนไม่เกินตันละ 8 พันบาท โดยทางกรมจะนำองค์ความรู้เข้าไปถ่ายทอดในแต่ละจุดเป็นเทคโนโลยีใหม่ในโครงการนี้คือ การนำเครื่องหยอดข้าวออก ในเขตพื้นที่ชลประทาน และเครื่องหยอดข้าวแห้งในเขตน้ำฝน ซึ่งจะ

ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว 8-10 กิโลกรัมต่อไร่

"แนวคิดการทำนาแปลงใหญ่ของรัฐมนตรีใหญ่มาก แล้วจะเชื่อมโยงตลาดโรงสีเข้าร่วมโครงการนี้ด้วย"

ยกระดับผลิตเชิงอุตสาหกรรม

ในส่วนของผู้จัดการแปลงนาซึ่งจะมีบทบาทสำคัญ เมื่อได้รับมอบหมายหน้าที่แล้ว จะต้องไปดูแลชาวนาและพื้นที่ปลูกข้าว จะทำหน้าที่วิเคราะห์ชุมชนเพื่อดูศักยภาพในทุกด้านว่าจะพัฒนาอย่างไร ควบคู่กับการวางแผนทางการตลาดร่วมกับเกษตรกร/สหกรณ์/ผู้ประกอบการ (ชนิด/ปริมาณ/คุณภาพสินค้า) โดยการผลิตจะใช้ความต้องการของตลาดเป็นตัวนำ มีการวางแผนจัดการปัจจัยการผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาเกษตรกรเพื่อให้ทำหน้าที่เป็น

ผู้จัดการแปลงเองได้ในอนาคต และเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนถึงกำกับดูแลติดตามการดำเนินงานของเกษตรกรในแปลง เรียกว่าเป็นการทำนาเชิงอุตสาหกรรมครบวงจร

ขยายศูนย์เมล็ดพันธุ์อีก 15 แห่ง

นอกจากนี้ภารกิจหลักสำคัญที่ทางกรมได้พยายามขับเคลื่อนตามนโยบาย คสช. ที่เห็นว่าควรจะมีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มขึ้น ซึ่งจากนโยบายต้องการขยายอีก 32 ศูนย์(จากปัจจุบันมีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว 23 ศูนย์ทั่วประเทศ) แต่จากการลงทุนต่อศูนย์ที่สูงประมาณ 200 ล้านบาทต่อแห่ง รัฐมนตรีจึงได้สั่งการลดลงเหลือ 15 จังหวัด งบประมาณที่จะใช้ประมาณ 3

พันล้านบาท โดยเลือกจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกข้าวตั้งแต่ 2 แสนไร่ขึ้นไป ได้แก่ เชียงราย เพชรบูรณ์ พิจิตร บึงกาฬ นครพนม ชัยภูมิ ยโสธร มหาสารคาม อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครนายก สระแก้ว สุพรรณบุรี และนครปฐม แบ่งเป็นโครงการระยะเวลา 3 ปี ปีละ 5 แห่ง หากทำเสร็จแล้ว 15 แห่งจะผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ปริมาณ 1.4 แสนตัน ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของชาวนาที่ปัจจุบันมีความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวเพาะปลูกในแต่ละปีราว 1-1.4 ล้านตัน

ทั้งนี้หากเกษตรกรมีการสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวทุกพันธุ์จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ วงเงินตั้งแต่ 5 พันบาทขึ้นไปต่อครั้ง จะได้รับส่วนลด 5% ของราคาจำหน่าย หรือผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชของกรมการข้าว เมื่อสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่ 5 พัน-5 หมื่นบาท จะได้รับส่วนลดของราคาจำหน่าย 5% หรือ ตั้งแต่ 5 หมื่น - 1 ล้านบาท จะได้รับส่วนลด 7% ของราคาจำหน่าย หรือซื้อตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปจะได้รับส่วนลด 10% ของราคาจำหน่าย

"ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว การขยายศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อน"นายชาญพิทยาภรณ์กล่าว

เครือข่ายหนี้สุดก้นยกพลทวงเงินฟื้นฟู

จากที่สยามธุรกิจได้เสนอถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ต้องแบกรับภาระหนี้สินจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรต้องเป็นลูกหนี้สถาบันการเงิน และถูกเจ้าหนี้ไล่ฟ้องบังคับคดี เป็นผลให้ต้องสูญเสียที่ดินทำกิน ถูกบังคับยึดทรัพย์สิน

ล่าสุดนายศุภวัฒน์ ชัยวัฒน์สิริกุล ที่ปรึกษาเครือข่ายหนี้สินแห่งประเทศไทย ได้นำเกษตรกรผู้ได้รับความเดือดร้อน เข้าร่วมตัวเพื่อยื่นหนังสือเข้าร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ พร้อมกล่าวว่า

"กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนได้รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องไปยังรัฐบาลเร่งช่วยเหลือปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ด้วยการเร่งเบิกจ่ายเงินค้ำจุนจาก

กองทุนฟื้นฟู เพื่อนำเอามาแก้ไขปัญหาหนี้สินเบื้องต้นให้กับเกษตรกร โดยเม็ดเงินดังกล่าวมีมูลค่า 2,300 ล้านบาท ซึ่งมีกำหนดจะต้องส่งคืนให้กับรัฐ จากการบริหารงานที่ผิดพลาดในอดีต ที่ได้รับการตรวจสอบโดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการใช้เงินผิดประเภท โดยอยากให้นำเงินก้อนนี้ มาจัดการซื้อหนี้เพื่อรักษาที่ดินทำกินของเกษตรกร โดยเกษตรกรก็จะขอใช้หนี้ให้กับทางกองทุนฯ แทนการถูกบังคับคดีจากเจ้าหนี้ที่ส่วนใหญ่เป็นสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและเจตนารมณ์ของการก่อตั้งกองทุนฟื้นฟูอย่างแท้จริง

ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าว ควรจะนำเอามาแก้ไขและช่วยเหลือเกษตรกรในเบื้องต้นก่อนที่จะส่งคืน เพราะในปัจจุบัน เนื่องจาก

เกษตรกรที่เป็นลูกหนี้ ที่เป็นสมาชิกจำนวนมาก กำลังได้รับผลกระทบอย่างหนัก จากภาวะเศรษฐกิจ และมีโอกาสสูงที่จะต้องสูญเสียที่ดินทำกิน" นายศุภวัฒน์กล่าวว่า

นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการบริหารจัดการของกองทุนฟื้นฟู ซึ่งที่ผ่านมา ไม่บรรลุเป้าหมายในการแก้ไขให้เป็นรูปธรรมมากนัก ลูกหนี้ส่วนใหญ่ ยังคงถูกเจ้าหนี้เดินหน้าฟ้องบังคับคดี นอกจากนี้ทางเครือข่ายฯ ได้มีการส่งตัวแทนเข้าเจรจากับรัฐบาล และได้รับการยืนยันจาก นายอานวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าจะเร่งแก้ปัญหา โดยสมาชิกเครือข่ายฯ จะรอฟังข้อสรุปจากรัฐบาลในวันที่ 18 มีนาคมนี้ ก่อนจะมีการกำหนดทำที่ชัดเจนในการเคลื่อนไหวต่อไป

สปป.ลาวไฟเขียวตั้งสภายางอาเซียน

นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด (IRCO) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา ได้เข้าพบนายเพ็ด พมพิทักษ์ และนายพวงปรีลักษ์ ประวงเวียงคำ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลุกรรมและป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อหารือความร่วมมือวางแผนการผลิตยางพาราให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก ซึ่งประเทศผู้ปลูกยางพาราทั้ง 7 ประเทศคือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี เห็นว่าควรจัดตั้งตลาดยางพาราร่วมกันเพื่อจะสามารถกำหนดราคาขายพาราให้เป็นธรรมต่อชาวสวนยางและจัดตั้งสภายางพาราอาเซียน (อาร์ซีเอ) เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือของประเทศผู้ปลูกยางพาราในภูมิภาคทั้งหมด ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลุกรรมและป่าไม้ของ สปป.ลาว เห็นชอบในหลักการ และได้แนะนำให้จัดทำแผนความร่วมมือเป็นเอกสารที่

ชัดเจนเพื่อให้ได้รับความเห็นชอบจากผู้แทนระดับสูงของทั้ง 7 ประเทศ หลังจากนั้นให้แต่ละประเทศนำข้อเสนอเหล่านี้ไปเสนอต่อรัฐบาลตนเองเพื่อพิจารณาและเห็นชอบในการจัดตั้งอาร์ซีเอต่อไป

นายเยี่ยมกล่าวว่า สำหรับการจัดตั้งตลาดส่งมอบจริงยางพาราอาเซียน (อาร์อาร์เอ็ม) นั้นในวันที่ 1 เมษายนนี้ จะมีการประชุมกันที่พัทยาแล้ว ทางบริษัทจะจัดการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ 7 ประเทศ เพื่อนำผลการศึกษาและคำแนะนำจากบริษัทที่ปรึกษาไปพิจารณาเพื่อหารูปแบบการจัดตั้งตลาดอาร์อาร์เอ็ม ที่เหมาะสมอีกครั้งตามที่นายปิติพงศ์ พิงบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทย ได้ให้คำแนะนำและสั่งการหลังจากได้พบปะหารือปัญหาราคายางพาราดกต่ำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 12 มีนาคมที่ผ่านมา

งานวิถีข้าววิถีไทย ๖

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
เชิญชมนิทรรศการและสนับสนุนสินค้าข้าว
ไทยคุณภาพดีมีคุณค่าทางโภชนาการจาก
เกษตรกรไทยทั่วประเทศ ในงาน “วิถีข้าว :
วิถีไทย” (Thai Rice : Thainess) ตั้งแต่วัน
นี้ - 5 เม.ย. บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม ช้าง
ทำเนียบรัฐบาล

ภายในงานมีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยว
กับพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหา
กษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ในการ
พัฒนาข้าวไทย ข้าวคุณภาพและนวัตกรรม
การแปรรูปข้าว นิทรรศการเชื่อมโยงสินค้า
ข้าวคุณภาพจากชุมชนต่างๆ การแสดง
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีข้าว วิถีชาวนา วิถี
ไทย จาก 4 ภาค ชมงานได้ตั้งแต่เวลา 09.00
- 18.00 น. ทุกวัน ขอครรถได้ที่ ถ.ราชดำเนิน
สนามม้านางเลิ้ง มีบริการรถรับ-ส่ง